

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào DTTS năm 2021 trên đại bàn xã Sơn Liên**

Thực hiện Công văn số 1209/UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào DTTS năm 2021; UBND xã Sơn Liên báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào DTTS năm 2021 như sau:

#### **I. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS**

Sơn Liên là một trong chín xã thuộc huyện miền núi Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở phía Tây của huyện phía Bắc giáp xã Sơn Bua, phía Nam giáp xã Sơn Dung, phía Tây giáp xã Đắc Nền (H. KomPlong- tỉnh Kom Tum), phía đông giáp xã Sơn Mùa. Là xã có địa hình phức tạp, chủ yếu là sông, suối và đồi núi Xã Sơn Liên nằm trung tâm huyện lỵ. 12 Km, Diện tích tự nhiên là 3.078,19 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 739,81 ha đất Phi nông nghiệp chiếm 262,7 ha, đất rừng phòng hộ 801,92 ha. Tính đến tháng 11 năm 2021, dân số toàn xã (gồm 03 thôn) hiện nay là 1.622 khẩu, có 406 hộ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 3,17 % Toàn xã có 135 hộ nghèo, chiếm 33, 25% hộ cận nghèo: 17 hộ, chiếm 4,19 %, đến cuối năm 2021, giảm 21 hộ nghèo. Hiện nay, đã triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ; xác định hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trên địa bàn xã có những thuận lợi cơ bản, đó là: nhiều chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa và đi vào thực tiễn cuộc sống. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ của các phòng ban huyện và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị xã nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã đạt nhiều kết quả nổi bật: thu ngân sách hàng năm đều đạt chỉ tiêu phân bổ, cơ sở hạ tầng được đầu tư quan tâm, tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, an ninh – quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị được thường xuyên củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: một số chủ trương chậm được cụ thể hóa, thời tiết thay đổi thất thường, nhiều dịch bệnh đã xảy ra như: dịch viêm da nội cực ở bò, dịch tả lợn

Châu phi và dịch bệnh Covid-19,... diễn biến phức tạp, giá cả thị trường không ổn định làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, công tác quản lý đất đai có lúc chưa chặt chẽ, ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa cao, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, một số người dân chưa nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia đóng góp xây dựng tại địa phương...

## **II. Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào DTTS:**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 38/KH- UBND ngày 04/3/2021 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 của địa phương.**

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 tại địa phương, về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 trên địa bàn xã Sơn Liên.

### **2. Kết quả thực hiện:**

- Kết quả thực hiện công tác dân vận với chủ đề “*Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”:

+ Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Để đẩy mạnh việc thực hiện QCDC xã, Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với các chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”, “Năm dân vận khéo” của Trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy. Qua đó UBND xã tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực.

+ Năm 2021 UBND xã đã xây dựng quy chế phối hợp với Ban Dân vận Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà Đảng bộ xã giao. Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung phối hợp, nếu có phát sinh vướng mắc, thì UBND xã sẽ bàn bạc, thống nhất để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Kết quả tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp của Ban Dân vận Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội với Ủy ban nhân dân xã, nhất là phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, nhận bồi thường,

tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn, thực hiện các dự án trên địa bàn, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trên cơ sở Quy chế làm việc, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị phối hợp tốt để triển khai thực hiện các nội dung Quy chế. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã đã chủ động tham gia phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; tăng cường công tác đối thoại giữa chính quyền với nhân dân, đồng thời giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, đông người, vượt cấp; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, nhất là trong vấn đề bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công với cách mạng.

Công tác phối hợp trong thời gian qua, đã đạt những kết quả và góp phần quan trọng vào công tác dân vận của chính quyền ở địa phương, nâng cao nhận thức của người dân, từng bước giảm số vụ/việc khiếu nại, khiếu kiện, phản ánh của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Mọi quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể và nhân dân được gắn bó hơn, các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư ngày càng thắt chặt, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương; tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương so với những năm trước đã giảm đáng kể; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách các thủ tục hành chính được triển khai và thực hiện tích cực.

- Kết quả nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*”:

Trong năm 2021 Công tác dân vận khéo được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân rất quan tâm, rất nhiều mô hình đã được thành lập và nhiều mô hình từ mấy năm qua vẫn được duy trì, trong đó điển hình nhất trong năm 2021 là mô hình nói không với rác thải (thu gom phế liệu), nhân rộng mô hình Tiết kiệm tín dụng của Hội liên hiệp phụ nữ xã, Mô hình như bưởi da xanh, nghệ đỏ, chuối vv... và giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng....

+ Mô hình rác thải tại thôn Nước Vương thực hiện rất tốt, đến nay hội đã gom được rác thải và đã bán với số tiền là 200.000 đồng.

+ Mô hình Tín dụng – Tiết kiệm tại thôn Nước Vương ( 15 hội viên) hoạt động rất hiệu quả và thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia, hiện nhóm đã góp được 150.000 đồng nhằm để giúp hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình.

+ Mô hình Bưởi da xanh: thực hiện 15 hộ dân trên địa bàn xã, hiện bưởi da xanh đang trong giai đoạn phát triển. Tỷ lệ sống 95 %, 5 % số cây còn lại

chết do nắng nóng, thời tiết khô hạn trong thời gian dài, nước tưới tiêu không đủ.

+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã dần đi vào nề nếp, đúng theo quy trình, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài từng bước được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay UBND xã đã hoàn giải thành công 03 đơn và 02 đơn chuyển lên cấp huyện.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân được Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, thực hiện bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và của công dân về công tác khiếu nại, tố cáo.

+ Niêm yết đầy đủ, công khai về Nội quy tiếp công dân, Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã và lịch phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân, tạo điều kiện thuận lợi để công dân đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,... theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 đã được Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện.

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

Tổ chức các lớp tập huấn để cán bộ chức được tham gia học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ trong công việc tốt hơn.

Trên đây là báo cáo thực hiện Công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào DTTS năm 2021 trên đại bàn xã Sơn Liên./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng Dân tộc huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- CT, PCT xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Dậy**